



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๕๗๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ...และภาคผนวกแนบท้าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๙๒๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ว่า ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมาย

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ได้เสนอความเห็นต่อร่างดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งข้อมูลความเห็นไปยังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

MV

(นายภาวิช จันทรมงคล)  
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๙



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองสรรพยา

เลขที่ ๕๑๐

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖

ขอ

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๓๓

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ว่า ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเมืองของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมาย

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ได้เสนอความเห็นต่อร่างดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งข้อมูลความเห็นไปยังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๐๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๘๑ ต่อ ๑๐๓



จดจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ 12266
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
ที่มา

ที่มท ๑๕๑๓.๒/ว-๕๖๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยองค์การอนามัยโลกและองค์การประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนืองของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ในกรณี จึงขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมาย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ได้เสนอความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งข้อมูลความเห็นไปยังองค์การอนามัยโลกและองค์การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของได้ทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/3T4Qg1a> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๒-๒๒๔๑ ๗๒๒๕/๐๘ ๑๑๗๕ ๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวกัญจวิมล อิ่มเมฆรัตน์

นางสาวสุพรรณนิภา ร้อยไธ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขที่ 65114  
 วันที่ 29 มี.ค. 2566  
 (ตรา)

ที่ สช ๐๓๐๖.๐๘/๕๕๕๐

กองสถานพยาบาลและกำรประกอบโรคศิลปะ  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 ถนนติวานนท์ แขวงตลาดเหนือ กรุงเทพมหานคร 10100  
 วันที่ 29 มี.ค. 2566  
 (ตรา)

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ประชาชนสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ  
 สาขาดูแลการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  
 ต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ พ.ศ. .... และภาคผนวกแนบท้าย

เรียน: อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย: ร่างประมวลคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์  
 พ.ศ. .... และภาคผนวกแนบท้าย จำนวน ๑ ฉบับ

ตั้งกองสถานพยาบาลและกำรประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์  
 ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ พ.ศ. ....  
 และภาคผนวกแนบท้าย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับ  
 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

กองสถานพยาบาลและกำรประกอบโรคศิลปะ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านดำเนินการ  
 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์  
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบ  
 โรคศิลปะ สาขาการแพทย์ พ.ศ. .... และภาคผนวกแนบท้าย เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์  
 ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำกฎหมาย เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลความคิดเห็นไปที่กองสถานพยาบาลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตินา ดิตติธรรมานี)

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและกำรประกอบโรคศิลปะ

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก  
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๓ ๗๑๑๑ ถึง ๑๕๕๑๕  
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๕๖๓๑  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarapanard@hss.mail.go.th

